

แพ็กกลางคืน



ภาพจาก: <https://www.one31.net/shows/detail/261>

“ไม่มีแม่คนไหนที่จำลูกตัวเองไม่ได้” ..

เป็นประโยคที่มาจากซีรีส์ “แพ็กกลางคืน (Nyctophobia)” หนึ่งในซีรีส์สุดหลอนของโปรเจกต์ SLEEPLESS SOCIETY THE SERIES ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของ ‘มินา’ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องสูญเสียลูกชายไป

ความเศร้าจากการสูญเสียลูกชายทำให้เธอเผชิญกับอาการนอนไม่หลับและเป็นโรคแพ็กกลางคืน จนกระทั่งวันหนึ่งมีเด็กชายปริศนาปรากฏตัวขึ้นและบอกกับมินาว่าเขา คือ ‘อาร์ม’ ลูกชายที่จากไป

พล็อตเรื่องมีปมปริศนาให้น่าขบคิดและชวนให้ตั้งคำถาม และประเด็นที่ผู้ชมต้องตั้งคำถามก็คงหนีไม่พ้นคำถามที่ว่า เด็กผู้ชายปริศนา คือ ‘อาร์ม’ ลูกชายของมินาจริงหรือไม่ ซึ่งถ้าย้อนกลับไปทีประโยคข้างต้นแล้ว ตัวละคร

‘มินา’ ผู้เป็นแม่ของอาร์มน่าจะให้คำตอบกับเราได้ดีที่สุดในที่สุด การสูญเสียลูกชายไปทำให้รู้สึกผิดที่ไม่มีเวลาดูแลลูกอย่างใกล้ชิด เมื่อมินาหลับเธอจะฝันเห็นภาพลูกชายในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ทำให้เธอยังติดอยู่ในความรู้สึกผิดและความทุกข์ที่ต้องสูญเสียลูกไป ดังนั้น การกลับมาของเด็กชายปริศนาในชื่อของ ‘อาร์ม’ จึงทำให้ความสุขของมินาหวนกลับมาอีกครั้ง

การกลับมาของ ‘อาร์ม’ ทำให้มินาเชื่อว่าเด็กชายปริศนาคนนี้คือลูกชายของเธอ ในขณะที่ครอบครัวของมินาสงสัยและตั้งคำถามกับความเชื่อของเธอ “เธอเชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นอาร์มจริง ๆ หรือ” “เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเด็กคนนี้เป็นอาร์ม” คำถามเหล่านี้เริ่มสั่นคลอนความเชื่อมั่นของมินาที่ว่า เด็กคนนี้เป็นลูกชายของเธอจริงหรือ จนเธอต้องเข้าไปพัวพันกับพิธีกรรมหนึ่งเพื่อทำให้ ‘อาร์ม’ จะไม่จากเธอไปอีก ซึ่งหากมองที่ตัวละคร ‘มินา’ แล้วจะเห็นว่าเธอเป็นแม่เลี้ยง ทำงานเก่งและเป็นถึงเจ้าของ

โรงพยาบาล อาจจะมีการลั่นกริ่งและพิธีจนความจริงก่อน แต่วันหนึ่งลูกชายที่จากไปกลับมา สัญชาตญาณความเป็นแม่ที่ต้องรักและปกป้องลูก ในทางกลับกันการที่มินาพาอาร์มมาทำพิธีกรรมนี้ก็แสดงให้เห็นว่า สามัญสำนึกที่เกิดขึ้นในใจของมินาต่อความสงสัยในตัว ‘อาร์ม’ ดังนั้น พิธีกรรมนี้จึงเปรียบเสมือนการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก และแสดงให้เห็นว่ามินายังยึดติดอยู่กับความรู้สึกผิดและความทุกข์ที่สูญเสียลูกไปโดยเลือกที่จะกักขังตัวเองอยู่กับความเชื่อของตัวเองและปิดกั้นการรับรู้ความจริงจากคนรอบข้าง

ฉากจบของเรื่องนี้กระตุ้นความกระหายใคร่รู้ให้กับผู้ชมกับคำตอบที่อยู่ในใจของมินา โดยให้ตัวละคร ‘อาร์ม’ เล่าความจริงทั้งหมดให้มินาฟังในขณะที่เธอกำลังหลับ ซึ่งเป็นการทิ้งปมไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าแท้จริงแล้วมินาได้ยินสิ่งที่อาร์มพูดหรือไม่...

แล้วคุณล่ะ... เคยเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยหรือไม่